

ประวัติหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้า เป็นสถาบันภาคเอกชนที่จดทะเบียนตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล มีพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 รองรับโดยเฉพาะ มี 4 ประเภทคือ

1. หอการค้าจังหวัด
2. หอการค้าไทย
3. หอการค้าต่างประเทศ
4. หอการค้าแห่งประเทศไทย

หอการค้าจังหวัด จัดตั้งได้จังหวัดละ 1 แห่งมีสาขาไม่ได้ มีสมาชิก 4 ประเภท คือ

1. สามชิกสามัญ
2. สมาชิกวิสามัญ
3. สมาชิกสมทบ
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์

หอการค้าจังหวัดต้องเป็นสมาชิกของหอการค้าไทยและบริหารโดย “คณะกรรมการ”

หอการค้าได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนไม่มากนักในระยะต้นๆ เพราะพ่อค้า นักธุรกิจ มักจะจับกลุ่มชมรม สมาคมการค้าของตนเอง ต่อมา ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยกำลังวิกฤติ รัฐบาลตระหนักว่าภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญ ที่จะช่วยกันพิจารณาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติที่กำลังตกต่ำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจึงมีบัญชาให้มีการจัดตั้ง กรอ. ในระดับ จังหวัดขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นองค์ประธาน ในส่วนของหอการค้าจังหวัดเป็นองค์กรหลัก สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และชมรมธนาคารหรือสมาคมธนาคารร่วมเป็น กรอ. จังหวัด ถ้าจังหวัดใดไม่มีหอการค้าให้จัดตั้งหอการค้าขึ้นเพราะมี พรบ. หอการค้า พ.ศ.2509 รองรับอยู่ ให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยบัญชาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งหอการค้าขึ้น จึงเป็นที่มาของหอการค้าจังหวัดมากมายทั่วประเทศ

หอการค้าจังหวัดสงขลา ก็เกิดขึ้นด้วยนโยบายของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น โดยมีนายเอนก โรจนไพบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุนทร ศรีสัต

นาง กระทบมหาดไทยเป็นผู้ประสานงาน หอการค้าจังหวัดสงขลาจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2526 เป็นหอการค้าลำดับที่ 15 ของประเทศไทย โดยมีการ**จัดตั้งคณะกรรมการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดสงขลา** ประกอบด้วย นายทรงชัย ชวลิตศิริ, นายเกษม ลังวาฬเดช, นายธวัชชัย สุนทรเจริญนนท์, นายวีรพงษ์ สุจริตธรรมกุล, นายมานะ ศรีพิทักษ์, นายสามารถ ลังษ์เกษม, นายธวัช กาญจนเมธากุล, นายแสง อุดมจารุมณี, นายอุดมชัย สุนทรเจริญนนท์, และ นายประยูร วงศ์ปรีชากร เพื่อดำเนินการเรื่องสมาชิกและเป็นผู้นำองค์กร โดยมีนายวิสูตร ศาลิคุปต พาณิชยจังหวัดสมัยนั้นคอยให้การสนับสนุน

คณะกรรมการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดสงขลาได้จัดงานแนะนำให้สาธารณชนได้รู้จักกับ “หอการค้า” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หอการค้าจังหวัดสงขลา” หอการค้าของคนสงขลาขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2527 ณ โรงแรมโนรา อำเภอหาดใหญ่ ปราบกฐมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างคับคั่ง และเป็นผลต่อเนื่องทำให้ตึกพลีกแห่งพลังของนักธุรกิจท้องถิ่นเติบโตจนสามารถรวบรวมสมาชิกและจัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 ขึ้นได้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2527 (ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นเวลา 5 เดือน) และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา ที่เป็นการคัดสรรจากสมาชิกหอการค้าจำนวน 15 ท่าน คือ นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ, นายนิคม ปรีชาวีรกุล, นายประยูร วงศ์ปรีชากร, นายนพพร สุชาติา นนท์, นายวีรพงษ์ สุจริตธรรมกุล, นางรัตนา ก้องกิตติ, นายสืบสวัสดิ์ สาครินทร์, นายอรัญ จิตตะเสโน, นายทรงชัย ชวลิตศิริ, นายกังส์แสง ศรีสวัสดิ์นุภาพ, นายแสง อุดมจารุมณี, นายเกษม จันทรเกษมพร, นายวิสูตร ศาลิคุปต, นายไสว ฅ พัทลุง, และนายสมพงษ์ บุญสม โดยคณะกรรมการฯ ได้เลือกตั้ง**นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ เป็นประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นับเป็นคณะกรรมการบริหารชุดแรกของหอการค้าจังหวัดสงขลา** เข้าดำเนินการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

คณะกรรมการบริหารชุดแรก ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีสำนักงานของหอการค้าจังหวัดสงขลา และมีเจ้าหน้าที่หอการค้าประจำสำนักงานเพื่อผลักดันให้กิจกรรมและการดำเนินงานของหอการค้ารุดหน้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในเบื้องต้นได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซีกิมาหยง จำกัด ให้เช่าพื้นที่ส่วนหนึ่งบนอาคารชั้น 2 ของศูนย์การค้าซีกิมาหยงเป็นที่ตั้งสำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา และได้จัดให้มีพิธีเปิดป้าย

สำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2527 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น (นายโสภาส ผลศิลป์) มาเป็นประธานในพิธี

ต่อมาปี 2534 เพื่อรองรับกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิกและการบริการ สำนักงานหอการค้าได้ย้ายมาเช่า อาคารเลขที่ 8 ซอย ป.ณัฐพล 4 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารชุดแรก ในเบื้องต้นได้ร่วมกันกำหนดนโยบายและขอบข่ายการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยว การเงินและการเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ในจังหวัดสงขลา
2. ส่งเสริมให้มีการลงทุนในจังหวัดสงขลา และส่งเสริมให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น
3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของนักธุรกิจในจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพลังในการผลักดันผลประโยชน์ต่อธุรกิจและการแก้ไขปัญหาธุรกิจของจังหวัดสงขลา

ภาระสำคัญอีกประการหนึ่งของหอการค้าจังหวัดสงขลา คือ การให้คำแนะนำและนำเสนอความคิดเห็นตลอดจนข้อมูลต่างๆ ต่อรัฐบาลโดยผ่าน กรอ. จังหวัด

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารชุดแรกดำเนินการก้าวหน้าไปได้ด้วยดี โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมและสัมมนาให้ความรู้ทางธุรกิจและการลงทุน ซึ่งส่งผลให้มีพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนทั่วไปเริ่มรู้จักกับ **“หอการค้า”** และ **“หอการค้าจังหวัดสงขลา”** เพิ่มมากขึ้น และพยายามขยายแนวคิดเกี่ยวกับหอการค้าไปยังประชาชนอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสงขลาตามโครงการ **“เพิ่มสมาชิกสู่ต่างอำเภอ”** เพื่อรวบรวมฐานะกำลังในอันที่จะร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เจริญก้าวหน้า เป็นผลให้มีจำนวนสมาชิกหอการค้าเพิ่มมากขึ้นและองค์กรหอการค้าเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นตามลำดับ มีคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาสืบต่อเนื่องมาดังนี้

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 2 ประจำปี 2529 - 2531

โดยมีนายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ เป็นประธานอีกหนึ่งสมัย มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 22 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 3 ประจำปี 2531 - 2533

โดยมีนายประยูร วงศ์ปรีชากร (เป็นประธานปี 2531 - 2532) และนายไสว ฒ พัทลุง (เป็นประธานปี 2532 - 2533) และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 25 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 4 ประจำปี 2533 - 2535

โดยมีนายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 25 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 5 ประจำปี 2535 - 2537

โดยมีนายชาญ ลีลาภรณ์ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 24 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 6 ประจำปี 2537 - 2539

โดยมีนายชาญ ลีลาภรณ์ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 22 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 7 ประจำปี 2539 - 2541

โดยมีนายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 27 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 8 ประจำปี 2541 - 2544

โดยมีนายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 27 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 9 ประจำปี 2544 - 2546

โดยมีนายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 27 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 10 ประจำปี 2546 - 2548

โดยมีนายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 27 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 11 ประจำปี 2548 - 2549

โดยมีนายชิต บันลือศิลป์ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 27 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 12 ประจำปี 2550 - 2551

โดยมีร้อยเอกชวลิต กะลัมพะเหติ (เป็นประธานปี 2550) และดร.สุรชัย จิตภักดิ์ปดินทร์ (เป็นประธานปี 2551) และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 32 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 13 ประจำปี 2552 - 2553

โดยมีดร.สุรชัย จิตภักดีบัณฑิต เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 39 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 14 ประจำปี 2554 - 2555

โดยมีดร.สุรชัย จิตภักดีบัณฑิต เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 41 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 15 ประจำปี 2556 - 2557

โดยมีนายสมพร สิริปราชานนท์ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 45 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 16 ประจำปี 2558 - 2559

โดยมีนายสมพร สิริปราชานนท์ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 47 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 17 ประจำปี 2560 - 2561

โดยมีนายกวิศพงษ์ สิริชนนทร์สกุล เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 49 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 18 ประจำปี 2562 - 2563

โดยมีนายกวิศพงษ์ สิริชนนทร์สกุล เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 49 ท่าน

คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดที่ 19 ประจำปี 2564 - 2565

โดยมีนายชนวัฒน์ พูนศิลป์ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 42 ท่าน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสภาการค้าลุ่มนี้ “หอการค้าจังหวัดสงขลา” ได้เล่นฝ่าฟัน
มรสุมลูกแล้วลูกเล่าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายปลายทางที่ตั้งไว้ในอันที่จะพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้การ
พัฒนาหอการค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรซึ่ง
เป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจของเราก็คือ สามารถระดมทุนจัดซื้ออาคาร
บ้านเลขที่ 29 ถนนโชติวิหะกุล 4 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็น
สำนักงานถาวรของหอการค้าจังหวัดสงขลา โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 ส่งผลให้ปัจจุบันหอการค้า
จังหวัดสงขลาถูกจัดเป็นหนึ่งในหอการค้าที่มีความเข้มแข็งในระดับแนวหน้าที่สามารถตอบสนอง
ต่อปัญหาของสมาชิกและให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบทบาทดังนี้

1. มีบทบาทเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของการประกอบการวิสาหกิจในส่วนรวมของจังหวัดสงขลาหรือท้องถิ่น
2. มีบทบาทเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจในท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในด้านการค้า การเกษตร การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการ การเงิน และเศรษฐกิจโดยทั่วไป
3. มีบทบาทเกี่ยวกับการประสานผลประโยชน์ทางการค้า เศรษฐกิจระหว่างภาครัฐและเอกชน และร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังมีบทบาทและหน้าที่อื่นๆ อีกหลายประการดังนี้...

งานบริการที่สมาชิกจะได้รับ

- รับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CERTIFICATE OF ORIGIN : C/O)
- รับรองใบกำกับรายการสินค้า (INVOICE)
- รับรองการเป็นสมาชิกเพื่อผลประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศเปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่ความสำเร็จทางการค้าต่อไป
- ให้สิทธิพิเศษแก่บุตรหลานของสมาชิก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฯลฯ

หอการค้าจังหวัดสงขลามีผลงานได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่นและรางวัลอื่นๆ จากหอการค้าไทยมาตลอด ได้แก่

1. รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม (ประจำปี 2550 - 2553 , ปี 2556 - 2558 และ ปี 2560 - 2563)
2. รางวัลธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม (ประจำปี 2553, ปี 2554, ปี 2555, ปี 2559 และ ปี 2560 - 2563)
3. รางวัลหอการค้าดีเด่น (ประจำปี 2554 และ ปี 2559)
4. รางวัลสำเภาทอง (ประจำปี 2555) นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ประจำปี 2562 นายวีรพันธ์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
5. หอการค้ามาตรฐาน (ประจำปี 2555)

นอกจากรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้ประจักษ์ถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดสงขลา ยังเป็นเกียรติแก่มวลสมาชิกและจังหวัดสงขลาโดยรวม

ภารกิจอันใหญ่หลวงของหอการค้าจังหวัดสงขลา ยังคงรออยู่เบื้องหน้า มิใช่เป็นหน้าที่คณะกรรมการบริหารชุดใดชุดหนึ่ง หรือสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่หากเป็นหน้าที่ซึ่งควรจะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกทั้งมวลเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของจังหวัดสงขลาต่อไป หอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นของคนสงขลาต่อไปและตลอดไป